

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. ภาพข่าว “พิธีเปิดการประชุมสร้างความรู้เท่าทัน ต่อพลวัตการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ ๑” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

๒. “จับหนุ่มอ้างศาล-ตุนฝักงาน” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

๓. “เฮ! ศาลยกฟ้องรุก โศกฏกระแต” จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ เรื่อง

๑. “ชี้ ศาล ใต้สวนได้แม่ไร่ตัวผู้ต้องหา” จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์

ฉบับวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ยื่นปธ. ศาลฎีกา ๓๐ ม.ค. ขอปล่อยตัว ไม้ดาวดิน” จากหนังสือพิมพ์ มติชน

๒. “การสังคดีอาญา ข้อพิจารณา ขั้นตอน” จากหนังสือพิมพ์ มติชน

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

28 ต.ค. 2560

Page :

4

No :

ชี้'ศาล'ไต่สวนได้แม่ไรตัวผู้ต้องหา

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ฉบับต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติจะมีผลบังคับใช้ ว่า ขณะนี้ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองและ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำเนื้อหาเสร็จไปแล้วกว่า 90% ส่วนร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยส.ส. และ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.นั้น ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของอนุกรรมการฯ และการรับฟังความเห็นของประชาชน ซึ่งจะจัดขึ้นในต้นเดือนก.พ. นี้

สำหรับร่าง พ.ร.ป.ฉบับอื่นๆ อยู่ระหว่างพิจารณาและวางหลักการที่สำคัญ ทางอนุกรรมการฯ จะจัดทำข้อเสนอคู่ขนานไปกับการรับฟังความเห็นของผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับแก้เนื้อหาหรือประเด็นที่เป็นปัญหาในอดีต

นายอุดม กล่าวด้วยว่า สำหรับร่างพ.ร.ป.วิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นวิธีและขั้นตอนที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น มีประเด็นสำคัญ 4 เรื่อง คือ 1.แนวปฏิบัติที่ชัดเจนของการใช้ระบบไต่สวน 2.การทำคดีของ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีข้อเสนอให้มีเครื่องมือช่วยพิจารณาคดี คือใช้กลไกของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

3.กรณีการให้ผู้ต้องคดีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาได้โดยเบื้องต้นอนุกรรมการฯ เห็นว่าการอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวควรให้สิทธิเฉพาะข้อกฎหมายเท่านั้น เพราะหากให้อุทธรณ์ข้อเท็จจริงอาจทำให้มีความล่าช้าได้ และ 4.กรณีไต่สวนของศาล หลังผู้ถูกกล่าวหาไม่ปรากฏตัวต่อศาลระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีข้อเสนอว่าให้คดีที่เข้าสู่ศาลสามารถยืดอายุความหรือไม่นับอายุความ ในแนวทางเบื้องต้นจะเสนอให้เมื่อมีการฟ้องผู้กล่าวหาและในชั้นการไต่สวนของศาล หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ปรากฏตัวต่อศาลให้ศาลนั้นสามารถพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆ ไปได้

"กรณีนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอที่อนุกรรมการฯพิจารณา ยังไม่ใช่ข้อสรุป แต่สิ่งที่ต้องยึดในหลักการของการทำกฎหมายลูก คือการแก้ปัญหา เช่น กรณีที่เมืองไทยเจอนักการเมืองที่มีเงินหลบหนี คิดจะทำอย่างไร จะให้ยืดอายุความจนกว่าจะกลับมา อาจกระทบถึงการไต่สวนรายละเอียดที่ผ่านมาไปแล้วหลายปี ดังนั้นในประเด็นนี้อาจต้องพิจารณาในแง่ของการตีความอื่นๆ ด้วย" นายอุดม กล่าว

Source :

ไทยโพสต์

Date : 29 ส.ค. 2560

Page :

111

No :

กม.ลูกคืบหน้า แก้เผ็ดคนโกง ยึด‘อายุความ’

กรุงเทพฯ • กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เขียนกฎหมายประกอบด้วย รธน. 3 ฉบับเสร็จแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ จับตาร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ย้อนเกล็ดเศรษฐกิจการเมือง หลบหนีคดี ยึดอายุความจนกว่าจะกลับขณะที่โพลเชียร์ “ประยุทธ์” หัวเรือใหญ่สร้างปรองดอง

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ฉบับต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรัฐธรรมนูญ

อ่านต่อหน้า 11

กม.ลูกคืบหน้า

ฉบับผ่านประชามติจะมีผลบังคับใช้ ว่าจะขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองและร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำเนื้อหาเสร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ส่วนร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของอนุกรรมการฯ และการรับฟังความเห็นของประชาชน ซึ่งจะจัดขึ้นในต้นเดือน ก.พ.นี้

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ฉบับอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน และวิธีพิจารณาคความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อยู่ระหว่างพิจารณาและวางหลักการที่สำคัญ โดยในขั้นนี้ทางอนุกรรมการฯ จะจัดทำข้อเสนอคู่ขนานไปกับการรับฟังความเห็นของผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับแก้เนื้อหาหรือประเด็นที่เป็นปัญหาในอดีต

นายอุดมกล่าวต่อว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งเป็นวิธีและขั้นตอนที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น มีประเด็นสำคัญ 4 เรื่อง คือ 1.แนวปฏิบัติที่ชัดเจนของการใช้ระบบไต่สวน 2.การทำคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีข้อเสนอให้มีเครื่องมือช่วยพิจารณาคดีคือใช้กลไกของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

3.กรณีการให้ผู้ต้องคดีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาได้ โดยเบื้องต้นอนุกรรมการฯ เห็นว่าการอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวควรให้สิทธิเฉพาะข้อกฎหมายเท่านั้น เพราะหากให้อุทธรณ์ข้อเท็จจริง อาจทำให้มีความล่าช้าได้ และ 4.กรณีไต่สวนของศาลหลังผู้ถูกกล่าวหาไม่ปรากฏตัวต่อศาลระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีข้อเสนอว่าให้คดีที่เข้าสู่ศาลสามารถยึดอายุความหรือไม่นับอายุความ ในแนวทางเบื้องต้นอนุกรรมการฯ จะเสนอให้ เมื่อมีการฟ้องผู้กล่าวหาและในชั้นการไต่สวนของศาล หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ปรากฏตัวต่อศาลให้ศาลนั้นสามารถพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆ ไปได้

“กรณีนี้ยังเป็นเพียงข้อ
เสนอที่อนุกรรมการพิจารณา
ยังไม่ใช้ข้อสรุป แต่สิ่งที่ต้องยึด
ในหลักการของการทำกฎหมาย
ลูก คือการแก้ปัญหา เช่น กรณี
ที่เมืองไทยเจอนักการเมืองที่มี
เงินที่ล้นมือ คิดจะทำอย่างไรจะ
ให้ยึดอายุความจนกว่าจะกลับ
มา อาจกระทบถึงการได้สวน
รายละเอียดที่ผ่านไปแล้วหลาย
ปี ดังนั้นในประเด็นนี้อาจต้อง
พิจารณาในแง่ของการตีความ
อื่นๆ ด้วย” นายอุดมกล่าว

ขณะที่ นายวิรัตน์ กัลยา
ศิริ หัวหน้าทีมกฎหมายพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระบวนการ
สร้างความปรองดองว่า
เห็นด้วยตั้งแต่ต้น ที่รัฐบาลนำ
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เดินหน้าเรื่องนี้ จะตีเหล็กต้อง
ตีตอนยังร้อน โดยเรื่องนี้ นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ก็แถลงให้ความ
ร่วมมือ แต่ต้องบอกให้ชัดเจน
ใครเป็นเจ้าของภาพหลักรับผิดชอบ
ก่อน ไมอย่างนั้นจะสับสนไม่รู้
บทบาทของใครเป็นของใคร ต่าง
ฝ่ายจะต่างพูดไปคนละทิศทาง

นายวิรัตน์กล่าวว่า
ส่วนกรณีนี้อาจมีการเปิดเวที
ปรองดองนั้น รูปแบบอยู่ที่ฝ่าย
รัฐต้องการฟังความคิดเห็นใคร
ก่อน แต่ขอเตือน ไม่ว่าจะเชิญ
ใครมาให้ความเห็นก่อนหรือ
หลัง สิ่งสำคัญในการพูดคุยรอบ
แรกๆ อย่ารีบเรียกคู่ขัดแย้ง
มาขึ้นโต๊ะเผชิญหน้า แต่ต้อง
เรียกมาคนละรอบ แล้วให้พูด
ประเด็นสิ่งที่เขาซ่อนซ่อนใจ
ให้หมด จะได้เห็นจุดร่วมและ
จุดต่าง เดินหน้าได้ เคลียร์ใจ
รอบต่อๆ ไปได้ แต่ถ้าเรียกคู่
ขัดแย้งมาเผชิญหน้าตั้งแต่ต้น
เสี่ยงจะกลายเป็นสงครามวิวา
ทะเลียงกันไม่จบ สุดท้ายก็เข้า
อีกรอบเดิม คือล้มเหลว

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผย

ผลสำรวจต่อการสร้างความปรองดอง
โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,380 คน
ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560
สรุปผลได้ดังนี้ ถ้ามองว่าประชาชนคิดว่า
สาเหตุของความแตกแยกคืออะไร และ
จะมีวิธีสร้างความปรองดองได้อย่างไร
บ้าง อันดับ 1 ความคิดเห็น มุมมองที่ไม่

ตรงกัน 75.22% วิธีสร้างความปรองดอง
คือ ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ใจเย็น ลดทูลู่ ไม่ใช่อารมณ์ตัดสินปัญหา
นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม ฯลฯ

อันดับ 2 อำนาจและผลประโยชน์
74.35% วิธีสร้างความปรองดอง
คือ สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ไม่
เห็นแก่ผลประโยชน์ มีบทลงโทษที่รุนแรง

มีการตรวจสอบการทำงาน ฯลฯ อันดับ
3 ความขัดแย้งทางการเมือง 70.22% วิธี
สร้างความปรองดอง คือ ทุกฝ่ายต้องหัน
หน้าเข้าหากัน ไม่ว่าร้าย ถอยคนละก้าว
ร่วมมือกันทำงานเพื่อบ้านเมือง ฯลฯ

อันดับ 4 กฎหมายไม่เคร่งครัด
2 มาตรฐาน 65.65% วิธีสร้างความ
ปรองดอง คือ มีกฎหมายที่เป็นธรรม

บังคับใช้กับทุกคนทุกกลุ่มอย่างเสมอ
ภาค เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างตรงไปตรง
มา ฯลฯ อันดับ 5 การยุยง ใส่ร้าย
ป้ายสี ให้ข้อมูลที่บิดเบือน 62.83%
วิธีสร้างความปรองดอง คือ ใช้สติและ
วิจารณ์ถ้อยแถลงในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ไม่ฟังความข้างเดียว สื่อต้องเป็นกลาง
และเสนอข่าวที่เป็นจริง ฯลฯ

ต่อคำถามว่า ประชาชนคิดว่า
ใครที่ควรจะเป็นแกนนำในการสร้าง
ความปรองดอง อันดับ 1 พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
81.30%, อันดับ 2 ข้าราชการ 76.52%,
อันดับ 3 ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน 71.74%,
อันดับ 4 รัฐบาล 68.70%, อันดับ 5
นักการเมือง 65.22%.